

การดำเนินงานรายตำบล (TSI)

ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศักยภาพตำบล

ตำบลที่อยู่รอด

ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ตำบลไชยสถาน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านต้นโชคหลวง หมู่ที่ 2 บ้านศรีสองเมือง หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 บ้านนันทาราม หมู่ที่ 5 บ้านยวม หมู่ที่ 6 บ้านโพธิมงคล หมู่ที่ 7 บ้านเชียงช้าง และหมู่ที่ 8 บ้านต้นยางหลวง

พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,645 ไร่

ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป รองลงมา คือ ค้าขาย

กลไกการดำเนินงาน

1. ประชุม และวางแผนการดำเนินโครงการ
2. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้อง
3. สืบหาความต้องการของชุมชน โดยการสนับสนุนจากเทศบาล และผู้นำชุมชน
4. ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน
5. ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินโครงการ และนำเสนอผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป (7) บัณฑิตจบใหม่ (10) นักศึกษา (6) ที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน

การพัฒนาทักษะ

มีการพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การทำเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ และการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพในการดำเนินธุรกิจชุมชนฯ ตลอดจนทักษะการทำปุ๋ยหมักในเสวียนเพื่อลดการเผา เป็นต้น

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

มีการจัดกิจกรรม ที่ตรงตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/ Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) โดย มีการตั้งกลุ่มทำธุรกิจ การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ และการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)

Community Big Data

มีการลงพื้นที่ชุมชนในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำข้อมูลชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ และทำการวิเคราะห์จุดแข็งหรือจุดอ่อนของเขตพื้นที่ในตำบลไชยสถาน พร้อมสร้างแผนพัฒนา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปา น้ำสะอาดใช้ อุบโรค บริโภค ตลอดทั้งปี	ถนนทุกสายในหมู่บ้านใช้ งานได้ดีตลอดทั้งปี
น้ำเพื่อการเกษตร มีเพียงพอตลอดทั้งปี แต่หากฝนทิ้งช่วงนาน น้ำเริ่มตื้นเขิน	ประชาชนส่วนใหญ่จบ การศึกษาภาค บัณฑิต
ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้	คนได้หมู่บ้านได้รับการอบรม และการศึกษาตลอดทั้งปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	คนอายุ 15-59 ปี อ่านเขียน ภาษาไทยและคิด เลขอย่างง่ายได้
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน	ประชาชนส่วนใหญ่ได้กิน อาหารถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย
คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้	ทุกหมู่บ้านมีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน/ ชุมชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แข็งแรง
ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ ของรัฐในการเข้ารับการรักษาจาก โรงพยาบาลรัฐ ซึ่งสามารถเดินทางเข้ารับ การรักษา ภายใน 30 นาที	

การพัฒนาพื้นที่

โจทย์พื้นที่

การส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของชุมชนด้วยการรวมกลุ่มทำธุรกิจชุมชนซึ่งใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ การปลูกผักปลอดภัยในครัวเรือน และการลดมลพิษ PM 2.5

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ ชุมชน)

การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)

กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมการลดปัญหา มลพิษฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5	กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
กิจกรรมเกษตรแปลง เล็กในเมืองใหญ่แบบ พอเพียง	กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในการดำเนินธุรกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญา และทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เป็น "HUB งานบุญ" ตามวิถี new normal
	กิจกรรมการจัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกิจชุมชน HUB งานบุญ

ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน จากการปลูกผักไว้ บริโภคเองในครัวเรือน หากเหลือก็ จำหน่ายสร้างรายได้

ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มจากการนำความรู้ และทักษะไปผลิตสินค้าจำหน่าย

ผลลัพธ์เชิงสังคม

มีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจของชุมชนขึ้น 1 กลุ่ม คือ รมวใจไชยสถาน สีสาสนงานเบ

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย/จิตดี และมีอาชีพ

เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมลด PM 2.5

ประชาชนมีสุขภาพดีบริโภคผักปลอดภัย

เกิดความเข้มแข็งของชุมชนจากการรวมกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถต่อยอดความรู้ และทักษะ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และยังสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้รับผิดชอบ ..ผศ.อวัชชัย บุญมี และ ผศ.จิรวรรณ บุญมี.. เบอร์ติดต่อ ..080-6763455.. หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ